



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ทีวีทุกช่อง กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>-เสนอข่าว นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรีตรวจเยี่ยมรพ. วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่ ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของสธ. . ผสมผสานศาสตร์พระราช าภายใต้อัตลักษณ์ร่วมกัน คือ “รพ.ที่เป็นมากกว่า รพ. (More than a Hospital)” มีความเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่และชุมชน มีตัวแทนของชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา รพ. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลตามความต้องการและสภาพปัญหา าสุภาพ พื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา ให้ประชาชนมีส่วนร่วมบูรณาการด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อาชีพ และการศึกษา นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการเชิงรุกตามแนวความคิดของ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรีที่จะนำแพทย์เชี่ยวชาญจาก รพ. ใหญ่ไปหาคนไข้ มีแพทย์เดินเท้าไปรักษาชาวบ้าน ในสถานที่ทุรกันดาร บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือสูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมา รพ. ได้</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ช่อง 3 ,5,7,9, NBT Thai PBS TNN24</p>	<p>มลพิษในกทม.และปริมณฑล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย ปลัด ทส. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าว การดูแลสุขภาพประชาชน กรณีฝุ่น PM 2.5 ความร่วมมือของภาครัฐ ท้องถิ่น และประชาชน นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเกินมาตรฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึง 4 โรคที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาฝุ่นละออง คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด เยื่อตาอักเสบ และผิวหนัง แต่จากการติดตามของกรมควบคุมโรค ยังไม่พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการ รุนแรง เสียชีวิต หรือเป็นกลุ่มก้อน ส่วนโรคไข้หวัดใหญ่ก็ลดลง ขณะที่โรคปอดอักเสบแนวโน้มคงที่ กำชับเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และแจ้งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังตนเอง หากจำเป็นต้องทำงานในพื้นที่เป็นเวลานาน ต้องสวมหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นขนาดเล็กได้ แต่หากไม่ได้สวมก็ไม่ต้องถึงขนาดสวมหน้ากากชนิด N95 เนื่องจากค่อนข้างสวมใส่ยาก ไม่สบายมากนัก อาจเป็นหน้ากากคาร์บอนก็ได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 5 มาตรการ คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น เลี่ยงออกกำลังกายหรือทำงาน กลางแจ้งเป็นเวลานาน และลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ</p> <p>นายวิจารณ์ ลิมาญา ปลัด ทส. กล่าวว่า การเผยแพร่คลิปเป็นภาพฝุ่นใน กทม. ที่ถ่ายได้จากบริเวณหน้าสวนลุมพินี ขณะที่แสงสปอตไลท์สาดเป็นทางยาว จนเห็นฝุ่นละอองขนาดเล็กลอยฟุ้งกระจายจำนวนมากนั้น เป็นคลิปเมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอนมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผม 20 เท่า มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แสงสปอตไลท์ส่องก็มองไม่เห็นเป็นเกล็ดขนาดนี้</p> <p>นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัด กทม. กล่าวว่า กทม. ได้มีมาตรการในการลดฝุ่น โดยในด้านจราจรจะควบคุม รถของ กทม. 4 พันคัน ไม่ให้ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน รณรงค์ลดการปล่อยมลพิษ ส่วนด้านการก่อสร้าง ก็จะทำให้สำนักการโยธาและสำนักสิ่งแวดล้อมติดตามเรื่องการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ให้มากขึ้น นอกจากนี้ จะเพิ่มการทำความสะอาดถนนจากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นทุกวันในพื้นที่ที่ คพ.ระบุว่ามีความเสี่ยง และพื้นที่เขตโดยรอบ</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี คร. กล่าวว่า ได้มีการจัดระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เกิดจากฝุ่น โดยเน้นการตรวจจับในห้องฉุกเฉิน หากมีให้รายงานทันที ส่วนกลุ่มติดบ้านติดเตียงนั้น ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกตรวจเยี่ยม ส่วนกรณีหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับปัญหาฝุ่นละออง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>โพสต์ทูเดย์ เอ็มทูเอฟ</p>	<p>ขนาดเล็ก ขณะนี้ได้ร่วมกับกรมอนามัย กรมการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานการแพทย์ กทม. ในการชักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือ โดยนำแผนเผชิญรับมือเหตุหมอกควัน 8 จังหวัดภาคเหนือมาปรับใช้ ทั้งนี้ ย้ำว่าฝุ่นเกินมาตรฐานไม่ได้เกิดขึ้นทุกจุด ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติได้ ซึ่งการใส่หน้ากากป้องกันต้องใช้หน้ากาก N95 แต่ใช้เฉพาะคนที่มีความจำเป็นหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเป็นเวลานาน</p> <p>นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมทศต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ กกก. สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศให้ กทม. เป็นเขตควบคุมมลพิษ โดยขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 เพื่อจะได้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษตามมาตรา 60 ซึ่งรัฐบาลกลางจะได้สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหามลพิษให้สำเร็จลง และภาคประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันลดมลพิษตามที่กฎหมายกำหนดได้</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตร ฯ ปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยคลายฝุ่นละอองจากปัญหาหมอกควันอย่างเร่งด่วน กรมฝนหลวง ฯ ได้เตรียมพร้อมการปฏิบัติการกิจ โดยสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 3 หน่วย นครสวรรค์ ระยอง และหัวหิน เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศชั้นบน เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการกิจคลายฝุ่นละอองในพื้นที่กทม.เมื่ออากาศเอื้ออำนวย</p> <p>-เสนอภาพข่าว ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยออกกำลังกายบริเวณสวนลุมพินี หลัง รมควบคุมมลพิษออกประกาศเตือนเมื่อสัปดาห์ก่อนถึงสภาพอากาศในกทม. ที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐาน</p>
<p>เดลินิวส์ มติชนออนไลน์</p>	<p>เผากระดาษเงิน-ทอง เสี่ยงรับสารก่อมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัด กทม. กล่าวว่า การเผากระดาษเงินกระดาษทอง รวมถึงสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ทั้งรถยนต์ ไอโฟน ไอแพด เครื่องบิน ทำจากกระดาษเคลือบเงินสีสันทสวยงาม ทำให้เกิดควันที่มีสารมลพิษ ได้แก่ สารพิษทางอากาศ ก๊าซเรือนกระจก และสารก่อมะเร็ง รวมไปถึงสารโลหะหนัก 4 ชนิด ได้แก่ โครเมียม นิกเกิล ตะกั่ว และแมงกานีส ซึ่งพบในซ้เข้าสู่อุปและซ้เข้าของกระดาษเงินกระดาษทอง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำหรับความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่ได้รับสารนั้น ซึ่งสารโครเมียมและนิกเกิลจะทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด สารตะกั่วมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ทำให้เลือดจาง ไตวาย แมงกานีสมีผลทำให้เกิดโรคพาร์กินสันได้ในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กเล็กสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคถุงลมปอด ดูดกัญเรื้อรัง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด</p> <p>สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ศึกษาและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติเกี่ยวกับผลกระทบของการได้รับสารก่อมะเร็งจากควันธูป พบว่า ควันธูปมีสารก่อมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ พีเอเอช เบนซีน และ 1, 3-บิวทาไดอีน เป็นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งในคน ยังได้ทำการตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศจากการจุดธูปไว้ควัน พบว่า ธูปไว้ควันมีสารก่อมะเร็งทุกชนิดเหมือนธูปทั่วไป เพียงแต่ปริมาณบางชนิดน้อยกว่า การเผากระดาษเงินกระดาษทองยังมีสารก่อมะเร็ง PAH 3 เท่า เบนซีน 10 เท่า และ 1, 3 บิวทาไดอีน 5 เท่าของกระดาษที่ไม่ชุบสี</p> <p>วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยง ได้แก่ 1.ลดการจุดธูปและเผากระดาษเงินกระดาษทอง 2.ใช้ธูปขนาดเล็กเพื่อให้เกิดควันระยะสั้น 3.ควรเผาที่ละน้อยๆ และเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด 4.จุดธูปและเผากระดาษเงินกระดาษทองในที่โล่ง มีอากาศถ่ายเท 5.เมื่อเสร็จพิธีควรดับไฟทันที 6.เมื่อธูปเทียนดับแล้วควรทิ้งเวลาสักครู่หนึ่งก่อนเข้าไปใช้ห้องหรือบริเวณดังกล่าว 7.ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันหรือใช้ผ้าชุบน้ำพอมหาๆ ปิดปากปิดจมูก 8.หลังสัมผัสควันธูปและกระดาษเงินกระดาษทองควรล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาให้บ่อยขึ้น 9.อย่าสูบบุหรี่ที่จุดแล้วบนอาหาร 10.ห้าม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เด็กเข้าใกล้สุดตมควันฝุ่นละอองและกินเศษขี้เถ้าของรูปและกระดาษเงินกระดาษทอง 11.หลีกเลี่ยงการนอนในห้องและบริเวณที่มีการจุดธูปเทียน 12.ผู้ผลิตรูปและกระดาษเงินกระดาษทอง ควรเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้กระดาษและสีที่พิมพ์บนกระดาษชนิดที่ไม่มีพิษ และ 13.สำหรับศาลเจ้า ควรตั้งกระถางรูปหรือภาชนะสำหรับเผากระดาษเงินกระดาษทอง ไว้นอกอาคาร และเมื่อเสร็จพิธีแล้วต้องรีบดับไฟ แนะนำให้รวบรวมกระดาษเงินกระดาษทองมาเผาพร้อมๆ กันในเตาเผาขยะที่มีปล่องควันสูง ไม่ใช่ต่างคนต่างเผา</p>
ไทยโพสต์	<p>ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช. ศธ. นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัด ก.กลาโหม และผู้บริหาร สธ . ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในภาพรวมของประเทศ ระยะยาว (5-10 ปี) เป็นความร่วมมือในการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ระบบส่งต่อที่มีคุณภาพมาตรฐานภายในเขตสุขภาพแบบไร้รอยต่อ การพัฒนาบุคลากร และการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ความสำเร็จในการลงนามกรอบความร่วมมือระหว่าง 12 เขตสุขภาพ สธ. กับ 20 คณะแพทยศาสตร์ ของ 19 มหาวิทยาลัย สังกัด ศธ. ก.กลาโหม และ สปสช.. เมื่อวันที่ 17 ก.พ.59 ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ พบว่าทุกเขตสุขภาพได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ในพื้นที่ พัฒนาใน 3 เรื่อง ทั้งด้านวิชาการ ระบบบริการ และการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่ร่วมกันจัดทำขึ้น ครอบคลุมความเชี่ยวชาญใน 5 สาขา ได้แก่ การผ่าตัดหัวใจ อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด มะเร็ง และปลูกถ่ายอวัยวะ</p> <p>"ความสำเร็จ เช่น กรณีโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการผ่าตัดหัวใจ สามารถลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยที่สุด อันดับ 1 ของประเทศ ลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัดหัวใจจาก 8 เดือน เหลือ 6 เดือน มีการผลิตพัฒนาบุคลากรในหลากหลายหลักสูตร อาทิ เวชศาสตร์ชุมชน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) พยาบาลเฉพาะทาง เป็นต้น พร้อมทั้งมอบให้ปลัด สธ. และผู้ตรวจราชการทุกเขตสุขภาพ ท้าหรือกับคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันกำหนดการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ และกำหนดเป็นตัวชี้วัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะ 1 ปี อย่างน้อยเขตละ 1 เรื่อง ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ได้ผ่านการเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาศึกษา โดยให้ สธ. จัดทำแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปีแรก จัดลำดับความสำคัญ และปรับลดจาก 20 ศูนย์ เป็น 6 ศูนย์ตามเขตการปกครอง 6 ภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการ และคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น</p>
ข่าวสด M2F กรุงเทพมหานคร	<p>ยุคเด็กเกิดน้อย-สังคมสูงวัย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน "สถานการณ์พลังเพื่ออนาคตของประเทศไทย : ยุคเด็กเกิดน้อยสังคมสูงวัย" โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สธ. สสส. หน่วยงานรัฐ และเอกชน ร่วมกันจัด พร้อมกล่าวว่า สถิติการเกิดของเด็กไทยในแต่ละปีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ปี 2555 มีราว 7.8 แสนคน ปี 2559 เหลือ 6.6 แสนคน และคาดว่าปี 2583 จะมีเพียง 5 แสนคน จึงต้องพัฒนา เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ ขณะที่ผู้สูงอายุมีร้อยละ 18 ของประชากรทั้งประเทศ คาดว่าในอีก 2-3 ปีจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 และปัญหาที่พบคือ 1 ใน 3 มีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปี และร้อยละ 60 เป็นโรคความดันและเบาหวาน จึงเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลที่ต้องมีมาตรการรับมือ พร้อมด้วยการพัฒนาระบบสาธารณสุข และปรับทัศนคติเชิงบวกเรื่องการมีลูก</p> <p>นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการช่วยส่งเสริม คือ 1.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชน 2. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพก่อนแต่งงาน และหลังคลอดลูก 3. ส่งเสริมบทบาท</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หญิงชายเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงลูก 4.ปรับทัศนคติมุมมองเชิงบวกเรื่องการมีลูก แทนการมองว่าเป็นภาระ</p> <p>5. สนับสนุนมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายดูแลลูก และ6.พัฒนารวมถึงขยายสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยลดภาระระหว่างทำงาน ขณะที่ผู้สูงอายุก็ต้องส่งเสริมให้มีการออม ขอชื่นชมแนวคิดไม่จนก่อนแก่ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว</p> <p>นายณพพล วิทย์วรวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11-12 (2555-2564) มีการวางระบบกลไกไว้ แต่ประเทศไทยยังมีความหนักในการบังคับใช้นโยบาย ทั้งนี้ กลไกนโยบายประชากร ต้องให้ความสำคัญกับ 5 กลุ่ม คือสนับสนุนเงินให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก ให้สิทธิการลาแก่พ่อแม่ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นการลดต้นทุนการมีบุตร กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการมีบุตรซึ่งแนวทางเหล่านี้ประเทศไทยก็มีการดำเนินการอยู่ เช่น สิทธิประโยชน์ การจัดสถานที่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ การแบ่งแยกบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงยังไม่ชัดเจน ขณะที่ในต่างประเทศมีความเท่าเทียมกัน แต่สิ่งที่ต้องระวังคือทุกครั้งที่มีการกำหนดนโยบายใด มักถูกมองเป็นนโยบายสวัสดิการ ดังนั้น จะทำอะไรต้องคำนึงถึงการเงิน การคลังของปี ระยะเวลาสั้นและ ระยะยาวด้วย</p>
มติชน	<p>ชาก 4 ทารก จ.ประจวบฯ</p> <p>-เสนอข่าว กรณีพนักงานเก็บขยะเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบ 4 ชากเด็กทารกใส่ทุกตำทังในถังขยะข้างร้าน 7-11 ชุมชนรวมสุข เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ล่าสุด ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ประจวบฯ ยืนยันการนำคดีนี้จะต้องมีหลักฐานรัดกุมเพื่อจับกุมทั้งหมดทั้งขบวนการ รวมทั้งหญิงสาวทั้ง 4 รายที่ทำแท้ง</p> <p>ด้าน นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การพิสูจน์ว่าชากทารกทั้งหมดมาจากการทำแท้งหรือไม่ จะต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนิติเวชวิทยาเป็นผู้ประเมินความเห็นเพื่อนำไปประกอบสำนวน เนื่องจากรพ.หัวหินมีเพียงแพทย์ทั่วไปอาจจะมีปัญหาในการวินิจฉัยเพื่อประกอบคดี สำหรับคดีนี้หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการไปตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ทั้งด้านคดีอาญาและพ.ร.บ.การประกอบวิชาชีพ หากพบเป็นความผิดก็เข้าข่ายผิดวินัยของข้าราชการพลเรือน และหากพบมีแพทย์เข้าไปมีส่วนร่วมในทางคดีก็ต้องรายงานความคืบหน้าถึงแพทย์สภา ส่วนตัวยืนยันว่าจะไม่มีการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รายใด และหากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอความร่วมมือในการสืบสวนคดีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็มีความพร้อมแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นหน่วยงานประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>เบิกจ่ายงบฯ ลงทุนปี 61</p> <p>-เสนอข่าว นายเดชวิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า เมื่อ ครม. ได้เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 หลังพบว่าผลการเบิกจ่ายงบฯลงทุน ณ สิ้นไตรมาสแรก เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้ และมีงบฯลงทุนจำนวนหนึ่งที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และบางส่วนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ลงนามไม่ทันวันที่ 30 ธ.ค. 2560 จึงขอให้ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาให้สามารถลงนามได้หลัง 30 ธ.ค. 2560 จะทำให้มีงบฯลงทุนอีกราว 60,000 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายเข้าสู่ระบบได้ภายในสิ้นเดือน ก.พ. หรือกลาง มี.ค.นี้"</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป้าหมายเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุนตามมาตรการเร่งรัดของรัฐบาล กำหนดว่า จะต้องเบิกจ่ายรายจ่าย ลงทุนให้ได้ 21.11% ในไตรมาสแรก และเบิกจ่ายให้ได้อีก 22% ในไตรมาส 2 อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 9 ก.พ. 2561 รายงานว่า หน่วยงานระดับกระทรวงที่ยังเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่า 21.11% ได้แก่ หน่วยงานของรัฐสภา เบิกจ่ายได้ 1.68% กระทรวงอุตสาหกรรมเบิกจ่ายได้ 5.23% กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.44% ยุติธรรม 10.40% มหาดไทย 10.50% การท่องเที่ยวและกีฬา 13.13% ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับกระทรวง เบิกจ่ายได้ 16.03% กระทรวงแรงงาน 17.75% กระทรวงวัฒนธรรม 18.67% กลาโหม 19.31% เกษตรและสหกรณ์ 19.38% สาธารณสุข 20.88%</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>สุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ “หลักสูตรพระศิลาบุญภูจาก พระ อสว.” ที่วัดยานนาวา ว่า จากข้อมูลกรมการแพทย์ปี 59 พบว่า พระสงฆ์-สามเณรอาพาธมารับการรักษาที่รพ.สงฆ์ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง และโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคส่วนใหญ่มาจากปัญหาการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ ไม่สามารถเลือกกินอาหารเองได้ ต้องกินอาหารตามที่ฆราวาสนำมาถวาย ประกอบกับสถานภาพพระไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้พระและวัดมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพเป็นศูนย์กลาง สุขภาพชุมชน กรมอนามัย และภาคีเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรพระศิลาบุญภูจาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์และวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ บทบาทของ อสว. มีหน้าที่สื่อสารเรื่องสุขภาพพระสงฆ์ ใ้พระวังสถานการณ์ด้านสุขภาพในวัดและชุมชน ประสานงานด้านสุขภาพพระสงฆ์กับคณะสงฆ์ และหน่วยงาน ด้านสาธารณสุข ให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่พระสงฆ์ในพื้นที่ รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพแก่ชุมชน และดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ตามหลักพระธรรมวินัย</p>
สยามรัฐ	<p>เนยปลอม</p> <p>-เสนอข่าว อย. ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารบัตเตอร์ ออริจินัล (เนยบัตเตอร์สูตรดั้งเดิม) ตรา I can't believe it's not Butter ผลิตโดยบ.ยูนิลีเวอร์ส์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐฯ นำเข้าโดย บ.สมาร์ทโปรดักท์ จก. 56/34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. โดยเก็บตัวอย่างเมื่อ 3 เม.ย.60 ปรากฏผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่พบมันเนยจึงไม่เป็นไปตามประกาศ ก.สาธารณสุข พ.ศ.2544 เรื่อง เนย ที่กำหนดต้องมีมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของน้ำหนัก และเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม เนื่องจากมีส่วนประกอบที่เป็นคุณค่าทางอาหาร(มันเนย) ขาดมากกว่าร้อยละ 30 จากเกณฑ์ทั้งหมด จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>
มติชน	<p>ทำคลอดกะเหรี่ยง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กฤษดา วุฒยากร ผอ.รพ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รับแจ้งเหตุฉุกเฉินมีหญิงสาวชาวกะเหรี่ยงท้องแก่ใกล้คลอด อาศัยอยู่ในพื้นที่กลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรไม่สามารถมารพ.ได้ จึงได้มอบหมายให้ น.ส.เนตรอัมพร ทุนเชียงลำ หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สังขละบุรี พร้อมทีมงานเดินทางให้ความช่วยเหลือ ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมงในการเดินทาง ต้องอาศัยไฟส่องสว่างจากรถยนต์ในการทำคลอดฉุกเฉิน ล่าสุดทั้งแม่และลูกอาการปลอดภัยแล้ว</p>
มติชน	<p>การขอใบขับขี่</p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นคำขอ เพื่อแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ โดยต้องเป็นใบรับรองแพทย์ตามแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ขอรับใบรับรองแพทย์รับรองตนเอง คู่ขนานกับการตรวจรับรอง ส่วนที่ 2 คือ ส่วนของแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและรับรองผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ว่า ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน อาการของการติดยาเสพติดให้โทษ อาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และอาการแสดงของโรคเรื้อรังในระยะติดต่อ หรือในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง</p>
สยามรัฐ มติชน	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไทยมีอัตราเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ มีแนวโน้มสูงขึ้น จากปี 58-60 พบในสัตว์ 330,</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>614 และ 843 ตัว ตามลำดับ เป็นสุนัข 89.11% โคกระบือ 6.61% แมว 3.57% และสัตว์อื่น ๆ 0.71% และอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 58-60 คือ 5, 14 และ 8 ราย ตามลำดับ ล่าสุด ม.ค.ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นครูโรงเรียนบ้านลำชี ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ ที่รักสัตว์มากชอบนำอาหารไปเลี้ยงสุนัขจรจัดเป็นประจำ โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการรับวัคซีนตามโปรแกรมหลังสัมผัสโรค ร่วมกับเชรุ่มแก้พิษสุนัขบ้า สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยง การได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโปรแกรมก่อนการสัมผัสโรคเป็นเรื่อที่มีความจำเป็น และควรได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำเมื่อสัมผัสโรค หรือสงสัยว่าสัมผัสโรค ซึ่งการณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า และเข้ารับวัคซีนยังเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>มือบ้นโรงไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย มีการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเล กระบี่- เทพา โดยมีผู้ร่วมอดอาหารจำนวน 67 คน ท่ามกลางบรรยากาศร้อน ประมาณ 33 องศาฯ ส่งผลให้มีผู้ชุมนุมที่ร่วมอดอาหารเป็นลม 3 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานรถพยาบาลมานำตัวไปส่งโรงพยาบาลมิชชั่น และ รพ.วชิรพยาบาล</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว</p> <p>-เสนอข่าว จ.สระบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายจ้างในพื้นที่ สระบุรี นำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ ลาว พม่า และกัมพูชา ททยอยเดินทางมาจดทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง ด้าน สธ. ทำหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพ ประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ หรือผ่านการพิสูจน์สัญชาติกรณีทำงานในกิจการไม่เข้าประกันสังคม หรือกรณีเข้าประกันสังคม ต้องซื้อประกันคุ้มครองก่อนเกิดสิทธิประกันสังคมศูนย์ OSS นี้จะทำหน้าที่ในการจัดทำ ปรับปรุงทะเบียนประวัติสำหรับแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว และแรงงานที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ที่ประสงค์จะเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61</p>
<p>สยามรัฐ สปริงนิวส์</p>	<p>โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายทั้งในเขตเมืองและชนบท เหตุเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ความตระหนักถึงอันตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเข้าไม่ถึงการป้องกันและการตรวจรักษาที่มีประสิทธิภาพ สำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบในไทย เช่น โรคหนองใน โรคซิฟิลิส โรคหนองในเทียม โรคแผลริมอ่อน โรคกาม โรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง โรคเริม เป็นต้น วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และต้องใช้อย่างถูกวิธี โดย "เลือกถูกไซซ์ พกกันไว้ ใช้ถูกสเตป เก็บถูกวิธี" ควบคุมผลิตและวันหมดอายุ เลือกซื้อถุงยางอนามัยที่ไม่มีรอยฉีกขาด</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวตกรอบ มติชน ไทยโพสต์</p>	<p>วันวาเลนไทน์</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รอง ผวจ.กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์รักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพในวันวาเลนไทน์ 2561 ภายใต้แนวคิด "ช่วงนี้จะเซฟ ๆ หน่อย SafeLove รักเป็น...รักอย่างปลอดภัย" เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องเอดส์โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องสำหรับสถิติผู้ป่วยเอดส์ใน กทม. ปี 61 คาดว่ายังมีชีวิตอยู่ 77,034 คน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2,086 คน/ปี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำนวน 2,523 ราย อัตราป่วย 90.02 ต่อประชากรแสนคน</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>สารเคมีในถุงขนม-ผิวกระทะ</p> <p>-เสนอข่าว สารเคมี กลุ่มพีเอฟเอเอส ที่ใช้ในพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างขนมขบเคี้ยว ใช้เคลือบพื้นผิวกระทะ กระทาขห่อฟาสต์ฟู้ด และเสื้อผ้า นอกจากนี้มีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ทำให้การทำงานของฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ และระดับคอเลสเตอรอลสูงแล้ว ล่าสุดนักวิจัยตีพิมพ์ผลวิจัยในวารสาร PLOS พบว่า พีเอฟเอเอสในเลือดสูง จะทำให้ระบบเผาผลาญพลังงานขณะพักผ่อนช้าลงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิง ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนตามมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>จรรยาป่วยเป็นภูมิแพ้</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบ.น. กล่าวว่า จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากในพื้นที่ กทม. เริ่มส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ซึ่งสัมผัสกับสภาพอากาศและฝุ่นละอองโดยตรง จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้แต่งกายอย่างมิดชิดโดยใส่ผ้าปิดปากที่ได้มาตรฐาน ที่ผ่านมาพบว่าตำรวจจราจรมักจะเป็นโรคภูมิแพ้เป็นจำนวนมากขึ้นซึ่งมีปริมาณมากกว่าโรคปอด</p>
ไทยโพสต์	<p>ขอที่ดินให้รพ.กาฬสินธุ์</p> <p>-เสนอข่าว ที่หน้าศาลากลาง จังหวัด กาฬสินธุ์ กลุ่มคนรักกาฬสินธุ์ต้องพัฒนากาฬสินธุ์ ประกอบด้วยประชาชน พ่อค้า อุตสาหกรรม นักการเมือง และทีมแพทย์ พยาบาล กว่า 100 คน ถือป้ายเรียกร้องให้ พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจสอบกรณี คณะกรรมการบริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติยกอาคารด้านหน้าและพื้นที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ๓ ให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นำไปใช้ประโยชน์เป็นสวนสาธารณะ และ ยกอาคาร 7 ชั้นเป็นที่ทำการศาลากลางจังหวัดหลังเก่าให้ รพ.กาฬสินธุ์ แต่มีรายงานว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทราบเพียงว่า พื้นที่บริเวณศาลากลางหลังเก่าเกือบทั้งหมดต้องยกให้กับรพ.กาฬสินธุ์</p> <p>ด้าน นพ .ศิวบูลย์ ชัยสงคราม แพทย์ประจำ รพ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอความเมตตาโปรดพิจารณาถึงหลักความสำคัญเพราะการขยายโรงพยาบาล เพื่อรองรับผู้ป่วยถือเป็นความจำเป็นขณะนี้ที่ผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้น ญาติก็ต้องไปนอนไม่มีศาลาพักญาติ</p>
คมชัดลึก ไทยโพสต์	<p>ร่างกม.บริจาคอวัยวะ</p> <p>-เสนอข่าว วุฒิสภาเนเธอร์แลนด์ลงมติผ่านร่างกฎหมายประวัติศาสตร์ที่กำหนดให้พลเมืองอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกคน ถือเป็นผู้บริจาคอวัยวะ เว้นแต่จะแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคล เป็นที่คาดหวังว่า ระบบใหม่จะช่วยให้เนเธอร์แลนด์มีผู้บริจาคอวัยวะเพิ่ม หลังมีผลบังคับใช้จริงในเดือนกรกฎาคม 2020</p>
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p>โฆษณาเบียร์</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ปวดใจตั้งไฟสุ่มทรวงฯ ” ส่งข้อมูลว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายราย โพสต์ข้อความและรูปภาพแฝงการโฆษณาขายเบียร์ Cheers Selection Northern Strawberry</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch